

สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p><b>ระเบียบวาระที่ ๑</b> เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p><b>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b></p> <p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุม</p> <p>๑. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีข่าวเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดทำธนาคารหน่วยกิต ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่มหาวิทยาลัยจะสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนกันได้ แต่อย่างไรก็ตามในเชิงปฏิบัติต้องรอดูติดตามผลการดำเนินการว่าจะเกิดความได้เปรียบด้านใด เรื่องนี้มีการพูดคุยกันในวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง การที่จะมีการศึกษาข้ามมหาวิทยาลัยนั้นหมายถึงนักศึกษาอาจจะสนใจในบางรายวิชาที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในหลักสูตร แต่การดำเนินการนี้มีเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเท่านั้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก็ได้เคยมีดำริเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะลงเรียนรายวิชาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้หรือไม่ เป็นต้น</p> <p>๒. ความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมาย TRIUP Act ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผู้รับทุนจะต้องดำเนินการขอใช้และจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเรื่องไปขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ควรมีการทบทวนและตรวจสอบระเบียบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีข้อกำหนดใดที่สอดคล้องหรือขัดกับกฎหมายใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับทุน แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญให้คุณค่ากับนักวิจัยด้วย นักวิจัยเองก็จะได้ผลประโยชน์จากการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ สภามหาวิทยาลัยไม่แนะนำให้อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาเอง เนื่องจากการจดทะเบียนครอบครองทรัพย์สินทางปัญญามีค่าใช้จ่ายและประเด็นทางกฎหมาย และเมื่อเกิดกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะทำให้การดำเนินการค่อนข้างยาก</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่นิติกรของมหาวิทยาลัยจะมีส่วนเข้ามาช่วยดำเนินการเป็นอย่างมาก จึงขอให้อธิการบดีได้กำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่นิติกรของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้นด้วย ในอนาคตเรื่องนี้จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในมหาวิทยาลัยไทยหากมหาวิทยาลัยต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่เกิดจากการวิจัย</p> <p><b>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b></p> <p>มหาวิทยาลัยได้นำเสนอวितัติทัศน์กิจกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p><b>มติที่ประชุม:</b> รับทราบ</p>	
๒	<p><b>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</b></p> <p>๒.๑ รายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕</p>	<p><b>มติที่ประชุม:</b> รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๓	<b>เรื่องสืบเนื่อง</b>	-ไม่มี-	
๔	<p><b>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b></p> <p>๔.๑ พิจารณาออกระเบียบ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการ บริการวิชาการ พ.ศ. ....</p>	<p><b>มติที่ประชุม :</b> เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการบริการ วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้แก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ</p>	คณะกรรมการ กลั่นกรองฯ/ ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ คณะกรรมการเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน รายได้</p>	<p><b>มติที่ประชุม :</b> เห็นชอบให้คณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ออก ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน รายได้ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายนโยบายและ แผน
	<p>๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยออกประกาศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องอัตรา ค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๒)</p>	<p><b>มติที่ประชุม :</b> เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๒) โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายบริหาร
	<p>๔.๔ พิจารณาออกกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p>	<p><b>มติที่ประชุม :</b> เห็นชอบออกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ตรวจสอบภายใน

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ภาพลื่นธุ์	<b>มติที่ประชุม :</b> แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยภาพลื่นธุ์ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ประธานกรรมการ</li> <li>๒. นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</li> <li>๓. นายกริช บัวทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ</li> <li>๔. นางสาวสิริกร ประสมทอง เลขานุการ (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)</li> <li>๕. นางสาวเพชรรัตน์ คำลียงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ</li> </ol>	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๖ พิจารณาการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร	<b>มติที่ประชุม :</b> ๑. รับทราบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ๒. ให้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรให้กับคณะต่าง ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะและหน่วยงานนำไปประกอบการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารหลักสูตรต่อไปในอนาคต	ฝ่ายบริหาร
	๔.๗ ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตรที่ผู้เข้าเรียนไม่ถึง ๓๐% และหลักสูตรที่ผู้เข้าเรียนเกินแผนการรับตามมติสภามหาวิทยาลัย	<b>มติที่ประชุม :</b> ๑. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรที่ผู้เข้าเรียนไม่ถึง ๓๐% ในกรณีที่ไม่สามารถเจรจาใกล้เคียงให้ผู้เรียนไปเรียนหลักสูตรอื่น ๒. เห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา กรณีหลักสูตรที่มีผู้สมัครเกินจำนวนตามแผนการรับนักศึกษา	ฝ่ายวิชาการ
๕	<b>เรื่องอื่น ๆ</b> ๕.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง	<b>สรุปสาระสำคัญ :</b> ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๕ คน ได้แก่ อาจารย์คมกริช อ่อนประสงค์ อาจารย์อวิชชัย เคหะบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อคำ อาจารย์โสภณ มุลหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ธารพรศรี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ จำนวน ๑ คน คือ นายคารมย์ เรืองไชย จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๑๓ คน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ จำนวน ๔ คน โดยได้จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งผลการเลือกตั้งจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป  <b>มติที่ประชุม :</b> รับทราบ	ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๕.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย